

Bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh ăn bán trú, hàng quán phục vụ tại chỗ trở lại



Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) ăn bán trú tại trường.

Từ 5 giờ ngày 15/9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ. Cũng từ ngày 15/9, các nhà trường được phép tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Theo ghi nhận trong ngày đầu, phần lớn các cơ sở kinh doanh ăn uống và các trường học đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Học sinh hào hứng khi được ăn bán trú

Sau 2 tuần khai giảng năm học mới, sáng ngày 15/9, 1.433 học sinh của Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) rất



Cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) lắp đặt vách ngăn để phòng, chống dịch.

hào hứng vì được ăn bán trú. Cùng với bảo đảm đủ dinh dưỡng, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các bếp ăn bán trú trong giai đoạn hiện nay.

Ông Đỗ Văn Thiệu, bếp trưởng bếp ăn Trường Tiểu học Kỳ Bá cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của nhà trường về việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú từ ngày 15/9, chúng tôi đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phun thuốc muỗi, vệ sinh trang thiết bị phục vụ việc tổ chức ăn bán trú, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì việc kiểm tra thực phẩm và lưu mẫu thức ăn. Mỗi nhân viên khi đến bếp làm việc đều được đo thân nhiệt, yêu cầu mặc bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Đặc biệt, chúng tôi đã lắp hệ thống đèn cực tím tự động để khử khuẩn toàn bộ không gian bếp ăn trước và sau khi chế biến xong bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), mặc dù là ngày đầu tiên tổ chức ăn bán trú cho học sinh nhưng toàn trường có trên 75% học sinh đăng ký ăn bán trú. Cô giáo Hà Thị Lân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi đã chủ động hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín; phối hợp với phụ huynh trong khâu giao nhận và kiểm soát, sơ chế, chế biến thức ăn cho học sinh. Để việc tổ chức ăn bán trú đi

vào nề nếp và bảo đảm phòng, chống dịch, chúng tôi đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên nhà bếp trong việc tiếp nhận, sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau khi ăn; đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch tại trường, đặc biệt là trong quá trình tổ chức ăn uống cho học sinh và hoạt động giao tiếp hàng ngày tại trường học.

Hàng ăn mở bán trở lại nhưng vắng khách

Theo ghi nhận của phóng viên, nhìn chung tâm lý của chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều phấn khởi khi được phục vụ tại chỗ trở lại. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên được phục vụ tại chỗ trở lại, lượng khách đến ăn uống tại chỗ khá thưa, một mặt do buổi sáng trời mưa lớn, mặt khác do chủ động phòng dịch người dân vẫn hạn chế ăn uống bên ngoài. Anh Nguyễn Văn Sơn, chủ một quán ăn sáng trên đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trong thời gian vừa qua, tình cho phép bán hàng mang về, tuy nhiên tôi đã đóng cửa hàng nghĩ luôn để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Khi được phục vụ tại chỗ trở lại,

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình



Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường, các phòng học, phòng chức năng và bếp ăn ngay khi tựu trường. Khi tình cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú, các trường học lại tiếp tục vệ sinh khu vực bếp ăn, chuẩn bị các hệ điều kiện ăn bán trú. Cùng với đó, Phòng đã thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc ăn bán trú cho học sinh.

Chị Vũ Thị Hải Lơ, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Ngay trong ngày đầu tiên con tôi ăn bán trú tại trường, tôi được ban đại diện cha mẹ học sinh cử đến để kiểm tra việc tiếp nhận, sơ chế, chế biến thức ăn cho học sinh. Tôi thấy nhân viên bếp ăn của nhà trường thực hiện rất nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thực phẩm tươi, mới, khẩu chế biến sạch sẽ, an toàn. Vì thế tôi rất yên tâm khi con ăn bán trú tại trường.

Chị Bùi Thị Mận, chủ cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Quán của chúng tôi đã lắp đặt vách ngăn từ đợt dịch trước, vì vậy khi được bán hàng trở lại chúng tôi chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn. Mỗi khách hàng đến quán ăn đều được hướng dẫn khai báo y tế. Trong ngày đầu tiên được bán hàng tại chỗ, số lượng khách hàng đến quán chưa đông như trước. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch để giữ bình yên cho quê hương Thái Bình.

tôi rất phấn khởi, dọn dẹp cửa hàng và chuẩn bị nước sát khuẩn, tờ khai y tế, mã QR để khách hàng đến ăn sáng được yên tâm. Trong sáng đầu tiên bán hàng trở lại, lượng khách đến quán chưa đông như thời gian trước. Tôi hy vọng tình hình sẽ giữ vững được thành quả phòng, chống dịch như hiện nay để các cơ sở kinh

doanh sớm được khôi phục và hoạt động hiệu quả.

Theo quan sát, tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, về cơ bản các bàn ăn được bố trí thưa hơn, bảo đảm khoảng cách, có nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách. Nhân viên tại các cơ sở này đều thực hiện việc đeo khẩu trang, giặt tay trong suốt thời gian

chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Dù các hoạt động kinh doanh ăn uống được phép phục vụ tại chỗ trở lại song theo yêu cầu phòng, chống dịch, người dân, cơ sở kinh doanh không được chủ quan, lơ là; tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

DẶNG ANH

ĐÔNG HƯNG

Tạo thuận lợi cho học sinh tạm trú, mắc kẹt do dịch đến trường

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh về quê nghỉ hè đến nay vẫn chưa thể trở lại gia đình để bắt đầu năm học mới. Để bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, các trường trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tạm trú, mắc kẹt do dịch được đến trường học tập.



Lớp 6A Trường Tiểu học và THCS Đông Á (Đông Hưng) có 2 học sinh Hà Nội được tạo điều kiện học tập cùng các bạn.

Năm học này, ngay ngày đầu đến trường, cô và trò lớp 6A, Trường Tiểu học và THCS Đông Á đã được đón 2 thành viên đặc biệt là học sinh ở Hà Nội về quê nghỉ hè nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên gia đình chưa thể về đón các em. Em Mai Quang Hòa, quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) cho biết: Em về quê đã gần 4 tháng nay, gần đến ngày tựu trường em cũng rất lo vì không về Hà Nội được thì việc học sẽ bị dở dang, khó tiếp thu kiến thức mới, không theo kịp các bạn. Nỗi lo của em đã được các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Đông Á giải tỏa vì nhà trường đã tạo điều kiện cho em vào học cùng các bạn. Các bạn trong lớp rất hòa đồng, giúp

đỡ tận tình, cô giáo thường xuyên quan tâm động viên em trong quá trình học tập. Em rất vui khi được học ở đây. Còn em Đỗ Nguyễn Minh Trang, quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) chia sẻ: Cả em và em trai em đều được nhà trường tạo điều kiện cho theo học tại lớp 6A và lớp 2C từ ngày 23/8. Đây là một trải nghiệm thú vị với cả hai chị em, sẽ là kỷ niệm đặc biệt của năm học có nhiều điều đặc biệt nhất này.

Trường Tiểu học và THCS Đông Á hiện có 16 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 ở các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Nội đang theo học tại đây. Nhà trường, các giáo viên luôn quan tâm, hỗ trợ đầy đủ điều kiện cần thiết để các em không bị gián

đoạn việc học tập và cảm thấy thoải mái, tiếp thu bài học tốt nhất. Cô giáo Nhâm Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Á cho biết: Nhà trường phối hợp với các phụ huynh làm các thủ tục nhanh gọn để các em được đến trường. Hầu hết các em được học tập trung ngay từ buổi học đầu tiên sau nghỉ hè. Nhà trường cũng thông báo cho phụ huynh biết đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các con.

Trường Tiểu học và THCS Thăng Long năm học này cũng tạo điều kiện cho 16 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của các địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp ở lại học tập. Em Vũ Minh Châu (thành phố Hà Nội) đang theo học tại lớp

5B cho biết: Năm học này thật đặc biệt với em. Học ở trường mới, thầy cô giáo, bạn bè mới song em rất vui. Em hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt để đạt thành tích cao hơn năm học trước. Cảm giác mà em Vũ Minh Châu có được là do Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các em trong quá trình học tập. Thấy giáo Trần Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thăng Long cho biết: Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lập danh sách, cùng gia đình hoàn thiện sớm thủ tục theo quy định để đón các em vào học, bảo đảm đầy đủ điều kiện, tạo không khí thoải mái, vui vẻ để các em hòa nhập, tiếp thu kiến thức tốt nhất. Về sách giáo khoa, nhà trường chọn bộ sách phổ biến Cảnh điếu của lớp 1 và lớp 2 nhiều trường ở các tỉnh, thành khác cũng học, vì vậy phụ huynh đã mua gửi về cho con học, một số bạn chưa có sách thì nhà trường lấy sách trong thư viện cho các em mượn để học tập.

Ông Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của ngành Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã kịp thời hướng dẫn các trường rà soát, làm thủ tục tiếp nhận 370 học sinh ở những địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp bị mắc kẹt, đang cư trú trên địa bàn được học tập nhanh chóng, thuận tiện. Việc tiếp nhận những học sinh này đã đáp ứng được nhu cầu học tập của các em, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, được học sinh và phụ huynh đánh giá cao.

THU HIỀN

NAM TRUNG

Làm tốt công tác dân vận trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xã Nam Trung (Tiền Hải) đã làm tốt công tác dân vận, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mặc dù tuổi cao song hàng ngày ông Đình Công Phúc không quên ngại khó khăn, vất vả cùng các thành viên trong tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 thôn Vĩnh Trà chia nhau trực chốt, bám nắm địa bàn, nắm chắc nhân khẩu của từng gia đình, khi có biến động về nhân khẩu, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp cách ly tại nhà trên địa bàn thôn. Ông Phúc cho biết: Thôn có hơn 400 người hiện đang làm việc, sinh sống ở tỉnh ngoài, phần lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây đều là những địa phương dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, việc người dân từ ý di chuyển về quê sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, thời gian qua chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang làm việc và sinh sống ở tỉnh ngoài, nhất là các tỉnh có dịch không nên về địa phương thời điểm này, "ai ở đâu ở yên đó" để thuận lợi cho việc khoanh vùng, dập dịch. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, thôn không có người ở các tỉnh có dịch trở về địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã: Qua rà soát, hiện nay toàn xã có khoảng 2.500 người đang làm việc tại tỉnh ngoài, trong đó có nhiều vùng đang có dịch. Để ngăn chặn dịch xâm nhập, lây lan về địa bàn, khối dân vận xã đã chỉ đạo các tổ chức thành viên trong khối và 10 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tích cực tuyên truyền người dân vận động người thân không di chuyển từ các vùng có dịch về địa

phương; hạn chế tối đa việc đi ra tỉnh ngoài nếu không thật sự cần thiết; hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, khai báo y tế nghiêm túc khi từ nơi khác trở về địa phương... Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và xe tuyên truyền lưu động đến từng thôn, từng khu dân cư; cán bộ từ xã đến thôn, thành viên các tổ tự quản còn sẵn sàng tới từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, nắm bắt số lượng và biến động về dân cư. Chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "mỗi người dân là một chốt kiểm soát" để kiểm soát từ người từ nơi khác về địa phương và các trường hợp cách ly tại nhà, qua đó góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên số lượng người dân về địa phương thời điểm này, "ai ở đâu ở yên đó" để thuận lợi cho việc khoanh vùng, dập dịch. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, thôn không có người ở các tỉnh có dịch trở về địa phương.

ngày 2/9 đến nay, số lượng người từ tỉnh ngoài về địa phương là 42 người, trong đó có 2 người đi cách ly tập trung, 21 người cách ly tại nhà. Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các thành viên trong khối dân vận xã còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo và nhân dân ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm cho lực lượng chống dịch và những người trong khu cách ly tập trung của huyện tại Trường Mầm non Nam Trung với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã: Mặc dù số lượng người từ tỉnh ngoài, đặc biệt là vùng có dịch về địa phương thời gian qua đã hạn chế, tuy nhiên nếu không quản lý chặt chẽ, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn là rất cao. Vì vậy, thời gian tới khối dân vận xã sẽ chỉ đạo các tổ chức

thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong phòng, chống dịch; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ đi biến động nhân khẩu. Nâng cao vai trò của các tổ tự quản, giám sát chặt chẽ từng gia đình, khi có đi biến động, nhất là những người từ vùng dịch về kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã; tích cực tuyên truyền cho các gia đình vận động người thân đang làm ăn xa thực hiện chủ trương của Chính phủ "ai ở đâu ở yên đó" và tuân thủ tốt các quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương, thực hiện đúng như cam kết đã ký trước đó. Vận động các tổ chức tôn giáo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

ĐÀO QUYN



Tổ tự quản phòng, chống Covid-19 thôn Vĩnh Trà tiếp nhận thông tin khai báo của người dân.